

# สปถ.เปิดศูนย์ 7 วันอันตราย

## ตรวจมา-ยาเสพติด เน้นคนขับรถโดยสาร

“สปถ.” เปิดศูนย์ 7 วัน  
อันตราย ภายใต้ “ชีวิตวิถี  
ใหม่” ขับขี่อย่างปลอดภัย  
ไว้ **◆ อ่านต่อหน้า 12**

### เปิดศูนย์

□ ต่อจากหน้า 1

อุบัติเหตุ” จับมือ สวช. จัดเก็บข้อมูล  
ละเอียดดิบเพื่อลดตาย-เจ็บ “บิกตู” กำชับ  
ตำรวจเข้มกฎจราจร รับมือสงกรานต์ เน้น  
คนขับรถโดยสารไร้แอลกอฮอล์-ยาเสพติด  
พร้อมสั่งเปิดช่องทางพิเศษ ขณะที่  
ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา  
กันไม่ขาดสาย ถนนสายหลักจราจรไม่  
ลื่นไหล

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ซึ่งเป็นวันก่อนจะ  
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดร. นาย  
ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม เป็น  
ห่วงการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เพราะคาดว่าประชาชนเริ่มทยอยออกเดิน  
ทาง และจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา  
มากที่สุดในวันที่ 12 เม.ย.นี้ จึงกำชับตำรวจและ  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันวินัยการ  
จราจรทุกรูปแบบ เปิดช่องทางพิเศษเป็น

ระยะ เพื่อเร่งระบายปริมาณรถที่หนาแน่นใน  
บางช่วง พร้อมทั้งกำชับเรื่องประสิทธิภาพ  
ในการจับกุมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ  
ต้องผ่านการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสาร  
เสพติด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมีส่วนช่วย  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสาร เดินทาง  
กลับบ้านอย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันต้อง  
บริหารกำลังพลให้เหมาะสม เพื่อให้บริการ  
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม  
ขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  
งานทุกคน

ด้านนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ปภ.) ในฐานะเลขาฯ คณะกรรมการศูนย์  
อำนวยความสะดวกทางถนน(สปถ.)  
กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะ  
มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว  
เป็นจำนวนมาก ในช่วงสุดสัปดาห์ที่  
ผ่านมารถหนักต่าง ๆ เริ่มมีปริมาณรถหนา  
แน่น มีการชะลอตัวและติดขัดในบางเส้น  
ทาง สปถ. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย  
(มท.) สตช. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงยุติธรรม  
(ยธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ  
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ  
ทางถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่  
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยจัดตั้งศูนย์ฯ

ดำเนินการเข้มข้นทั่วประเทศ

นายบุญธรรม ระบุว่า สปถ. กำหนด  
มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ มุ่งบังคับใช้  
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้น  
มาตรการทางสังคม สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ  
ด้านตรวจบนถนนสายหลัก ด้านชุมชนและ  
จุดสกัดบนสายรอง ให้ความสำคัญกับการ  
แก้ไขปัญหาคอขวดบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ จุด  
ตัดทางรถไฟ จุดกลับรถ ทางร่วม ทางแยก  
เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุ  
หลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการ  
ขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ การไม่ใช้อุปกรณ์  
นิรภัย ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและ  
สกัดกั้นการแพร่ระบาดตามที่ สปถ. กำหนด  
โดยเน้นดูแลถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาค  
ต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมเข้มถนนสายรอง  
เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทาง  
เชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน รวมถึง  
ประสานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของ  
รถโดยสารสาธารณะ และกวดขันความ  
พร้อมของพนักงานขับรถ นอกจากนี้ สปถ.  
ยังได้ประสานการเตรียมพร้อมระบบบริการ  
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การแจ้งเหตุและ  
การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
และครอบคลุมทุกพื้นที่

อธิบดีฯ เปิดเผยว่า สปถ. จะเริ่มเก็บ  
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุฯประจำวันตั้งแต่วันที่  
00.01 น. ไปจนถึงเวลา 23.59 น.ของแต่  
ละวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 00.01 น. วันที่  
11 เม.ย.นี้ จากนั้นจะแถลงข้อมูลสถิติ  
อุบัติเหตุฯในช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. และ  
แถลงสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ 18  
เม.ย. เวลาประมาณ 10.15 น. เป็นต้นไป  
สปถ. ได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ และองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการขับเคลื่อน  
การสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยนำ  
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ บทเรียน และปัจจัย  
สำคัญในการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปี  
ใหม่ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการให้  
สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน  
ในแต่ละพื้นที่

นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า นอกจาก  
นี้ ปภ. ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการ



วิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาค รัฐ (สวช.) หรือ GBDi (Government Big Data Institute) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2565 และ จัดทำข้อมูลสรุปในรูปแบบ Dashboard ระบุข้อมูลสำคัญ อาทิ จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ แผนที่จุดเกิดเหตุ วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงสภาพถนน เวลาที่เกิดเหตุ ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุกับจุดตรวจและ รพ. เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ได้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถเข้าสู่ข้อมูลและ ดาวน์โหลดได้ทางหน้าเว็บไซต์กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย [www.disaster.go.th](http://www.disaster.go.th)

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานจราจร ระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่มีความกังวลเรื่องประสิทธิภาพของผู้ขับขี่รถ โดยสาร ได้ให้ตำรวจจราจรและตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าไปประสานสถานีขนส่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่งผู้โดยสาร เอกมัย และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสาร พร้อมทั้งจุดตรวจ กวดขันวินัยจราจร 1,937 จุด จุดตรวจวัด แอลกอฮอล์ 1,430 จุด และชุดสายตรวจจราจรอีก 1,903 ชุดทั่วประเทศ

ส่วนบรรยากาศบนถนนสายมิตรภาพ มุ่งหน้าภาคอีสาน สายเอเชียขึ้นภาคเหนือ และสายเพชรเกษมลงภาคใต้ ยังคงมีรถหนาแน่น การจราจรค่อย ๆ เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ มีติดขัดบางช่วง เนื่องจากประชาชนบางส่วน ทயอยเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงเย็นวันที่ 12 เม.ย.การจราจรจะติดขัดอย่างหนัก เหตุเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดสงกรานต์

ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์

ร.5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยนายชิดพล เหล่าอิน ผอ.แขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 ร่วมกับ พ.ต.ท.จิรพันธ์ มณีรัตน์ สว.ส.ทล.1 กก.6 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เปิดทางขึ้นมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตั้งแต่ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ แล้ววันนี้รวม ระยะทาง 62 กม. เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเที่ยวประเพณี สงกรานต์ที่ภาคอีสาน เพื่อบรรเทาการจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางทั้งขาไปและขา กลับแก่ประชาชน โดยมีกำหนดเปิดให้ขึ้น ลง 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-18 เม.ย.

นายวิฑูรย์ สุนทรจติ อธิบดีกรม คุมประพบัติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานกุมประพบัติ กรุงเทพมหานคร 2 ได้บูรณาการร่วมกับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก, มูลนิธิเมาไม่ขับ, สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง, สำนักงานเขตดินแดง, โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน, ศูนย์กุมประพบัติภาคประชาชน และอาสาสมัครกุมประพบัติ ร่วมรณรงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันป้องกันและลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม โดยมีผู้ถูกคุมความประพบัติจากสำนักงาน กุมประพบัติกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งเข้าร่วมทำสัปดาห์ทางเท้าบริเวณถนนรัชดาภิเษก และแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

อธิบดีกรมกุมประพบัติ กล่าวว่า กรม คุมประพบัติตระหนักถึงปัญหาการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถขณะเมา สุรา แม้นปี 2564 จะมียอดผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการจำกัดการเดินทาง การปิดสถานบันเทิง จัดกิจกรรมช่วงปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงมีการตั้งด่านตรวจ บูรณาการป้องกันควบคุมโรคและบังคับใช้กฎหมาย ทำให้พฤติกรรมดื่มแล้วขับลดลง แต่ปัจจุบันมีการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยว และประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ ประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนนทั้งเดินทาง กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้

อธิบดีกรมกุมประพบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกุมประพบัติจึงได้สั่งการให้สำนักงานกุมประพบัติทุกแห่ง ทำงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครกุม ประพบัติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การทำงานบริการ สังคมที่ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางแยก ทางร่วม ของถนนสายหลักและสายรอง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนการให้บริการประชาชนที่จุดบริการ ประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น ซึ่ง กรมกุมประพบัติหวังว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะลดลง และ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบ หน้าที่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

ที่ภายในบริเวณป้อม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จัดกิจกรรมอาชีวอาสาช่วยด้วย ช่วยประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เริ่มวันที่ 11-17 เม.ย. รวม 7 วัน.